



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565

เรื่อง

1. ปศุสัตว์ลุยตรวจเนื้อสัตว์วันปณสารพิษ
2. เกษตรฯจัดงานวันดินโลกบูรณาการเครือข่ายพัฒนาที่ดิน
3. เคาะประกันราคาข้าว
4. กรมชลฯคาดการณ์อ่างฯห้วยแม่สลิดสร้างเสร็จปี2567 แก้ปัญหาแล้งที่ตาก
5. ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง
6. รบ.พอใจส่งออกข้าวไทย 10ต.6.2ล้านตัน-โต33%
7. คอลัมน์: เดลี@Web: พิพิธภัณฑ์เกษตร
8. ชกส.หาเงินสำรองเพิ่มอีก1แสนลบ.รับกฎใหม่
9. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: วันดินโลก
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. ต้นแบบความสุขที่ปลูกเองได้ของ 3 เกษตรกร บนเส้นทางความสำเร็จกับ"...
12. สหกรณ์โคเนื้อวากิว สุรินทร์ รวมกลุ่มสู่นายฮ้อยเอาเปรียบ

สื่อ

- แนวหน้า
แนวหน้า
ไทยรัฐ
แนวหน้า
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ

ปศุสัตว์ลุยตรวจเนื้อสัตว์หัวนปนสารพิษ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายสัตวแพทย์ ดำเนินคดี

สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ กล่าวว่า จากกรณีตรวจพบ
สารฟอร์มาลีน โซดาไฟ และไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ แหล่งผลิตแปรรูป
วัตถุดิบร้านหมูกระทะ ในพื้นที่ อ.บ่อวิน
จ.ชลบุรี ซึ่งผสมในเนื้อหมู เนื้อวัว
และเครื่องในกว่า 25,000 กิโลกรัม
นั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร
และสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์
ขยายผลการจับกุมแหล่งผลิตแปรรูป
ขนาดใหญ่ มีทั้งเนื้อหมู เนื้อวัว
เครื่องในสัตว์ที่ผสมสารอันตรายต่อ
ผู้บริโภค โดยให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่ว
ประเทศเข้าตรวจสอบสถานประกอบการ
ว่ามีลักษณะนี้หรือไม่ โดยให้เร่งจับกุมและ

“นอกจากนี้ ได้ประสานให้
กระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจสอบ
ร้านหมูกระทะ ร้านอาหารอีสาน 66 แห่ง
ที่รับเนื้อสัตว์แปรรูปไปจำหน่าย เพื่อ
ควบคุมในเรื่องสารปนเปื้อน และสาร
ตกค้างในอาหารที่นำไปจำหน่าย เพราะ
สารฟอร์มาลีน คือ สารใช้ดองศพ
จะทำให้เนื้อสัตว์ไม่เน่าโซดาไฟทำให้เนื้อนุ่ม
และสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็น
กลุ่มฟอกขาว ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้
อายัดของกลางไว้ก่อนจะสืบหาแหล่ง
ที่มา และนำเนื้อสัตว์ไปตรวจหาในเรื่อง
โรคระบาด ที่เป็นมาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค” นายสัตวแพทย์
สมชวน กล่าว

เกษตรฯจัดงานวันดินโลก บูรณาการเครือข่ายพัฒนาที่ดิน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565 โดยมี นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายปรามโพธิ์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยจัดงานขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการผลิตอาหาร

นายอลงกรณ์กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่าน



วันดินโลก : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2565 ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของดินต่อการผลิตอาหารและสิ่งแวดล้อม

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: จันทร์ 5 ธันวาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15194

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 54.82 Ad Value: 68,525

PRValue (x3): 205,575

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรฯจัดงานวันดินโลกบูรณาการเครือข่ายพัฒนาที่ดิน

โครงการพระราชดำริต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ใน พระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพ วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)” เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การ สหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็น วันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกัน จัดกิจกรรม

ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวัน กล้าวันพระบรมราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติ ยังเป็น วันดินโลก ซึ่งกลุ่มสมาชิกให้ความร่วมมือทรัพยากร ดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลก เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 กำหนดหัวข้อ Soils, where food begins

ด้าน นายปราโมทย์กล่าวว่า งานวันดินโลก ประจำปี 2565 ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ ที่สวยงาม ได้ความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกิจกรรมที่มาพร้อมความสนุกสนานมากมาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจเฟซบุ๊ก กรมพัฒนาที่ดิน, World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร.1760 นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ สถานพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด บูรณาการกับเครือข่าย การพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร ประชาชน ทั่วไป จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2565 เพื่อทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมตระหนักรู้ และ ปกป้องรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าดินมี คุณภาพดี ย่อมผลิตพืชผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามเป้าหมายของการขจัด ความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

เคาะประกันราคาข้าว

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเปลือก ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 65/66 งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.65 จำนวน 5 ชนิด โดยมีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและส่วนต่างดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิง ต้นละ 14,193.06 บาท ชดเชยต้นละ 806.94 บาท จากราคาประกันต้นละ 15,000 บาท โดยจะได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 11,297.16 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางต้นละ 13,433.45 บาท ชดเชยต้นละ 566.55 บาท จากราคาประกัน ต้นละ 14,000 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,064.80 บาท

ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางต้นละ 10,630.36 บาท ชดเชยต้นละ 369.64 บาท จากราคาประกัน ต้นละ 11,000 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,241.00 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางต้นละ 9,469.04 บาท ชดเชยต้นละ 530.96 บาท จากราคาประกัน ต้นละ 10,000 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,928.80 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางต้นละ 12,112.38 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ต้นละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชย ใดๆก็ตาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ 8 ธ.ค.นี้.

กรมชลประทาน อ่างห้วยแม่สลด สร้างเสร็จปี 2567 แก้ปัญหาแล้งที่ตาก

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย ผอ.กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายวิวัฒน์ชัย คงคำธาร ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 นายธนพล สงวนตระกูล ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลด จ.ตาก โดยมี นายธนบดี รักสัตย์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 3 ร่วมบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สลด ตั้งอยู่ที่ ต.แม่สลด อ.บ้านตาก จ.ตาก

มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ทำนบดินยาว 1,700 เมตร กว้าง 9 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ปัจจุบันมีความกักน้ำไปแล้วกว่าร้อยละ 88 หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านตาก และพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับการอุปโภค-บริโภคและการเกษตร มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 8,200 ไร่ ช่วยบรรเทาและแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างมาก คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

ทั้งนี้ นายชูชาติ ได้เร่งรัดงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยเร็วที่สุด พร้อมกำชับให้มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายได้ในอนาคต

ยกระดับหมู่บ้านผลิตสินค้ามูลค่าสูง

ตั้งเป้าเพิ่มรายได้เกษตรกรให้ทะลุ 1.8 แสนบาท

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเครื่องยกระดับหมู่บ้านผู้การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรให้ได้มากกว่า 1.8 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการยกระดับหมู่บ้านผู้การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

ทั้งนี้ปี 2566 มีเริ่มนำร่อง 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด ภายใต้งบประมาณประจำ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนทางการเกษตร ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ ซึ่งมีกรอบระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ตลอดจนปฏิรูประบบการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรฯให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและใช้ทรัพยากรที่มีได้อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงเกษตรฯ ได้นำร่องเริ่มดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบมาแล้ว 1 ปี ในหมู่บ้านต้นแบบ สามารถมีรายได้ประมาณ 3 แสนบาทต่อครัวเรือนต่อปี ดังนั้นในปี 2566 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับหมู่บ้านผู้การผลิต

ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จะมีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายจากการผลิตสินค้าแล้ว เพิ่มขึ้น 5% จากปัจจุบัน และจะทำให้รายได้ต่อครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มมากกว่า 1.8 แสนบาทต่อปีในปัจจุบันในที่สุด

“สินค้าเป้าหมายหลักมี ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยโครงการนี้มุ่งลดต้นทุนการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางถึง”

นายอภัยกล่าวว่า สำหรับการเริ่มดำเนินการโดยปรับโครงสร้างการผลิตในภาคการเกษตรในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง มีการส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส วางแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาด มีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพื่อจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน ตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็น

การทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตของตนเอง และเพื่อให้มีฐานข้อมูลกิจกรรมการทำเกษตรใช้ในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยทั้งหมดนี้ มีการสร้างกลไกการบริหารงานและการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระดับพื้นที่และส่วนกลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

รม.พอใจส่งออกข้าวไทย 10ด.6.2ล้านตัน-โต33%

รม.พอใจส่งออกข้าว

ผู้จัดการรายวัน360 - นายกษ พอใจส่งออกข้าวไทย 10 เดือนแรก 6.2 ล้านตัน โตร้อยละ 33 เอกชนคาดทะลุเป้า 7.5 ล้านตัน ชี้สัญญาณบวกทั้งตลาดและราคา ด้านพาณิชย์เคาะราคากลางประกันรายได้งวดที่ 8 โอนเงินส่วนต่างภายใน 8 ธ.ค.นี้

อ่านต่อหน้า | 4

ผู้จัดการรายวัน360 - นายกษ พอใจส่งออกข้าวไทย 10 เดือนแรก 6.2 ล้านตัน โตร้อยละ 33 เอกชนคาดทะลุเป้า 7.5 ล้านตัน ชี้สัญญาณบวกทั้งตลาดและราคา ด้านพาณิชย์เคาะราคากลางประกันรายได้งวดที่ 8 โอนเงินส่วนต่างภายใน 8 ธ.ค.นี้

วานนี้ (4 ธ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจกับสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยที่ใน 10 เดือนแรกของปี 65 (ม.ค.-ต.ค.) มีปริมาณส่งออก 6,203,270 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 มูลค่า 109,260.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปี 64 ขณะนี้แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่า ตลาดสำคัญที่นำเข้าข้าวจากไทยได้แก่ อีรัก แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ จีน เบนิน ญี่ปุ่น เซเนกัล แองโกลา เยเมน ฟิลิปปินส์ โมซัมบิก ฮองกง แคนาดา ยังมีความต้องการนำเข้าอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในเชิงเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ และตรุษจีนช่วงปลายเดือน ม.ค. 66 จึงคาดว่าปีนี้ การส่งออกข้าวไทยจะเป็นไปตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน

“ท่านนายกฯเห็นว่า ความต้องการข้าวจากคู่ค้าสำคัญของไทยเป็นสัญญาณบวกต่อสถานการณ์ข้าวไทย ทั้งในแง่ของตลาดรองรับและราคาที่น่าจะอยู่ระดับที่ดี ซึ่งแนวโน้มราคาข้าวที่เห็นได้จากในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ขณะนี้ บางงวดข้าวบางชนิดก็ไม่ต้องมีการจ่ายเงินชดเชย เนื่องจากราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาเป้าหมาย” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี เปิดเผยด้วยว่า สำหรับการโอนเงินให้กับผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้มีการโอนเงินในส่วนเงินเยียวยาไร่ละ 1 พันบาท ครบทุกกลุ่มจังหวัดแล้ว ส่วนเงินส่วนต่างจากการประกันรายได้ทยอยโอน ล่าสุดโอนถึงงวดที่ 7 จากทั้งหมด 33 งวด ล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้อนุมัติราคากลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาของงวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการหรือภายในวันที่ 8 ธ.ค. 65

สำหรับรายละเอียดการประกันรายได้สำหรับข้าว 5 ชนิด มีดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกษต์กลาง ต้นละ 14,193.06 บาท ชดเชยต้นละ 806.94 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 11,297.16 บาท, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกษต์กลาง ต้นละ 13,433.45 บาท ชดเชยต้นละ 566.55 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,064.80 บาท, ข้าวเปลือกปทุมธานี เกษต์กลาง ต้นละ 10,630.36 บาท ชดเชยต้นละ 369.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,241.00 บาท, ข้าวเปลือกเจ้า เกษต์กลาง ต้นละ 9,469.04 บาท ชดเชยต้นละ 530.96 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,928.80 บาท และข้าวเปลือกเหนียว เกษต์กลาง ต้นละ 12,112.38 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ต้นละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้.



เดลี่@Web

พิพิธภัณฑสถานเกษตร

สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร สนใจเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ <https://www.wisdomking.or.th/>

<https://www.wisdomking.or.th/>



หน้าหลัก ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเด่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้ Wisdom Farm | ไร่ม่วงคังยั่งยืน พิพิธภัณฑสถานของเรา พิพิธภัณฑสถานเสมือนจริง พิพิธภัณฑสถานในอาคาร พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง องค์ความรู้และเครือข่าย คลังต้นไม้แห่งการเรียนรู้...

ธกส.หาเงินสำรองเพิ่ม อีก1แสนลบ.รับกฎใหม่

นายเสกสรรค์ จันทร์ขวง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ธนาคารรัฐได้กำหนด ต้องร่วมใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือทีเอฟอาร์เอส 9 ในวันที่ 1 ม.ค. 68 ทำให้ ธ.ก.ส. ต้องเตรียมความพร้อมการตั้งสำรอง รองรับ เพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท จากปัจจุบันที่อยู่ 4 แสนล้านบาท หรือ คิดเป็น 208% ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีใหม่ที่กำหนด

“แม้เป็นต้นทุนของ ธ.ก.ส. แต่ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสากล ซึ่งสถาบันการเงินของรัฐต้องหารือร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะ ดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยมาตรฐานนี้เดิมจะประกาศใช้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว แต่กระทรวงการคลังในสมัยนายอภิรักษ์ดี ดันดีวรงค์ รมว.คลัง ได้สั่งการ ให้เลื่อนการบังคับใช้กับสถาบันการเงินรัฐออกไปอีก 5 ปี ธ.ก.ส. ยังอยู่ ระหว่างศึกษาปรับปรุงระบบไอทีทั้งระบบ โดยหันมาใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นดิจิทัลแบงกิ้งเต็มรูปแบบ ทั้งระบบหลังบ้านและ การให้บริการลูกค้า ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมาปรับใช้กับการจ่ายเงินสินเชื่อให้สอดคล้องตามฤดูกาลเพาะปลูก”



วันดินโลก

5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

การจัดงานวันดินโลกในปีนี้จะจัดขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค.นี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกเพื่อประชาชนทั่วไปจะได้มีส่วนร่วมตระหนักรู้ และปกป้องรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าดินมีคุณภาพดี ย่อมผลิตพืชผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ



โดยกรมพัฒนาที่ดินได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐเอกชนและหน่วยงานในจังหวัด จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลก นิทรรศการ "มหัศจรรย์พืชพันธุ์จากดินทั่วถิ่นไทย" จัด

แสดงความหลากหลายของทรัพยากรดินและพืชอาหารทั่วประเทศไทย นิทรรศการมีชีวิต

แสดงแปลงอุนและเสาวรสปลดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี่ สตรอว์เบอร์รี่และกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูงเสวนาระดับนานาชาติเสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิ ประกวดภาพถ่ายประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์ แข่งขันทำอาหาร สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน, เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือโทร.1760.

ส-ล-ด

เกษตรวันนี้..... ● กรมปศุสัตว์ สัตว์สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถยื่นคำขอต่อ
แจ้งเดือนผู้ประกอบการที่ได้รับใบ อายุได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่
อนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยต้องชำระค่าปรับ
ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะ เป็นรายวัน (เริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่
สิ้นอายุ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ใบอนุญาตสิ้นอายุ)..... ● โดยค่า
2565 ผู้ประกอบการสามารถ เปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน
ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 200 บาท (กระทำผิดครั้งแรก
ขายอาหารสัตว์ควบคุม เปรียบเทียบปรับวันละ 50
เฉพาะ ผ่านทางระบบ บาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่น
บริการอิเล็กทรอนิกส์ โดย คำขอต่ออายุใบอนุญาตได้
รายละเอียดสามารถสืบค้นได้ หากใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ
จากเว็บไซต์ของระบบบริการ เกิน 30 วัน หากประกอบกิจการต่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุ ไปจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ ([http://eservice. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในข้อหา](http://eservice.afvc.dld.go.th)
afvc.dld.go.th)..... ● “สมชวน รัตน ประกอบกิจการดังกล่าว โดยไม่มีใบ
นังคลานนท์” อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า อนุญาต หากประสงค์ที่จะประกอบกิจการ
การสิ้นอายุของใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ต่อไปจะต้องขอใบอนุญาตใหม่..... ●
ควบคุมเฉพาะ กรณีใบอนุญาตขายอาหาร นายกะหล่ำปลี



ต้นแบบความสุขที่ปลูกเองได้ของ 3 เกษตรกร บนเส้นทางความสำเร็จกับ“แทรกเตอร์คูโบต้า”ที่รู้ใจ

ในวันที่การเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming กำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลง การทำเกษตรให้แตกต่างไปจากเดิม มีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่อยากหวนกลับบ้าน โดยเฉพาะลูกหลานเกษตรกรที่ตัดสินใจเลือกเปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากงานประจำในเมืองกรุงสู่บ้านเกิดที่แสนอบอุ่น โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่การเกษตร และได้ค้นพบว่า การทำเกษตร คือความสุขอย่างแท้จริงที่อยู่ไม่ไกลตัว



นิพนธ์ พิลา



กัลยา พงษ์พงษ์



สรวิวัฒน์ เบนวิวัฒธรรมศรี

ติม-นิพนธ์ พิลา เกษตรกรดีไซเนอร์ เจ้าของ “วิสาหกิจชุมชนพิลาฟาร์มสตูดิโอ” ผู้ตัดสินใจเลือกกลับบ้านเกิดเพื่อสานต่ออาชีพเกษตรกรของพ่อแม่ โดยใช้ความสามารถทางด้านแฟชั่นที่มีกว่า 20 ปี มาแต่งเติมสีสันและไอเดียสุดบรรเจิดบนบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรของ ตำบลน้ำขุ่น อำเภอห้วยสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ อีกทั้งยังเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรที่เคยใช้สารเคมี ให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรแบบอินทรีย์ที่มีกระบวนการเพาะปลูกด้วยความประณีต แน่นนอนว่าการออกแบบพื้นที่การเกษตรย่อมเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการจัดการฟาร์มได้ดีและพิถีพิถันที่สุด จนเขาได้มาพบกับ “แทรกเตอร์คูโบต้า” ที่ตอบโจทย์แนวคิดของเกษตรกรสายแฟชั่นได้เป็นอย่างดี ช่วยยกระดับให้ฟาร์มมีความเป็นระเบียบ สวยงาม ทรงพลังและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการทำงาน จึงทำให้ผักอินทรีย์จาก “พิลาฟาร์มสตูดิโอ” กลายเป็นผักที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ จนถึงมือผู้บริโภค แถมยังเป็นการส่งต่อความสุขและแรงบันดาลใจให้คนที่อยากกลับไปทำเกษตรที่บ้านเกิดเช่นเดียวกัน

ยา-กัลยา พงษ์พงษ์ เจ้าของไร่ปริยา จังหวัดขอนแก่น อดีตผู้รับเหมาที่พบความสุขจากการเป็นเกษตรกรและปลดหนี้ 7 หลักได้จากการทำเกษตร จากอดีตที่เคยมองว่าอาชีพเกษตรกรไม่มีความสุข จนได้พบว่า การตามหาความฝันในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งในวันที่ต้องหนีหนี้ถึง 7 หลัก ทำให้กัลยาตัดสินใจกลับบ้านเกิดมาทำอาชีพเกษตรกร อาชีพที่ครอบครัวถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน และได้พบคำตอบว่า “ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน” ของตัวเอง คือ “การทำเกษตร” กัลยาเปลี่ยนพื้นที่ 43 ไร่ของครอบครัวให้กลายเป็นเกษตรแบบอินทรีย์ทั้งปลูกข้าว พุทรา ฝรั่ง แก้วมังกร และผักหมุนเวียน พร้อมกับมีผู้ช่วยใจอย่าง “แทรกเตอร์คูโบต้า” เข้ามาเป็นเครื่องมือบริหารจัดการแปลงเกษตรได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ก็ยังมองหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ สร้างผลผลิตที่มีให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จนในที่สุดอาชีพเกษตรกรก็ทำให้ปลดหนี้ทั้งหมดที่มีแถมยังสร้างกำไรที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเติมเต็มกำลังใจและความสุขให้กับกัลยาและทุกคน

ปอ-ธนวัฒน์ มโนวชิรสรณ์ เจ้าของแบรนด์ “สวนบ้านแม่” นักออกแบบผู้ตัดสินใจเดินทางกลับสู่อ้อมอกของแม่ที่บ้านเกิดในจังหวัดพังงา เพื่อกลับมาทำสวนมังคุดบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ อาชีพดั้งเดิมของครอบครัว โดยดึงความรู้ด้านการออกแบบมาประยุกต์ใช้ไปพร้อมๆ กับอนุรักษ์ภูมิปัญญาในการทำเกษตรแบบดั้งเดิมของแม่ จนพบว่ารายได้ของชาวสวนไม่มากนัก เนื่องจากปลูกแล้วก็ต้องขายให้พ่อค้าคนกลาง จึงอยากทำในสิ่งที่มีอยู่ให้มีคุณค่ามากขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดการขายออนไลน์ และจากการตั้งคำถามในวันหนึ่งว่า จะทำอย่างไรให้มังคุดส่งไปถึงปลายทางในสภาพที่ยังสดที่สุด ในที่สุดก็ได้จุดประกายไอเดียสู่แบรนด์ “สวนบ้านแม่” มังคุดสีแดง สดใหม่ ที่บรรจุในชะลอมอย่างสวยงามส่งตรงถึงผู้บริโภคเสมือนเด็ดทานสดๆ จากต้น

แบรนด์ที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าคนเมืองได้รู้ว่ามังคุดสดๆ จะต้องมีความแปลกสีแดงเท่านั้น นอกจากนี้เขานำแทรกเตอร์คูโบต้าของพ่อมาฝึกฝนจนชำนาญและกลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของ “สวนบ้านแม่” เป็นความภูมิใจที่อยู่เคียงข้างความสำเร็จ

สนใจแทรกเตอร์คูโบต้าสามารถลงทะเบียนรับไปไม่สิ้นสุดพิเศษได้ที่ <https://bit.ly/3y5L3U5> #KUBOTA #คูโบต้า #นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต #แทรกเตอร์คูโบต้า #ต้นแบบความสุขที่ปลูกเองได้.

เนื้อวากิวเป็นอีกเมนูเด็ดต้อนรับผู้นำในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก หรือเอเปก 2022 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

โคเนื้อวากิวนิยมเลี้ยงกันในแถบอีสานใต้โดยเฉพาะ จ.สุรินทร์ ถือเป็นถิ่นโคเนื้อวากิวที่ชาวบ้านมีการเลี้ยงเป็นอาชีพอย่างจริงจังเป็นต้น จนสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี

สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวขวงสว่าง จำกัด จ.สุรินทร์ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมให้สมาชิกเลี้ยงโคเนื้อวากิว ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างวากิวผู้กับวัวพื้นเมือง

“เมื่อก่อนชาวบ้านที่นิยมเลี้ยงกระบือ



สหกรณ์โคเนื้อวากิว สุรินทร์ รวมกลุ่มผู้นำฮ้อยเอาเปรียบ

เป็นอาชีพ และ อ.รัตนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงกระบือมากที่สุดของ จ.สุรินทร์ แต่มาช่วงหลังวิถีการทำนาของชาวบ้านเปลี่ยนไป ไม่ต้องใช้กระบือไถนาอีกต่อไป การเลี้ยงกระบือเลยเริ่มหายไปในบ้าน เลี้ยงหันมาเลี้ยงโคพื้นเมือง แต่เลี้ยงแล้วขายไม่ได้ราคาเท่าที่ควร เพราะโคพื้นเมืองที่เอามาเลี้ยงมีรูปร่าง



ที่เริ่มต้นด้วยการจัดระบบการเลี้ยงโควากิวใหม่ โดยให้สมาชิกเลี้ยงแม่พันธุ์ลูกผสมไว้แล้วทางสหกรณ์จะเป็นผู้จัดหาแม่พันธุ์วากิวมาผสมพันธุ์กับแม่โคของสมาชิก และเมื่อตกลูกออกมา ถ้าเป็นตัวเมีย สหกรณ์จะให้สมาชิกเลี้ยงต่อไปเพื่อเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์สำหรับผลิตโคเนื้อวากิวในรุ่นถัดไป

แคระแกร็น เลี้ยงยากโตช้า จึงมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มและหาวิธีการอบรมศึกษาองค์ความรู้กับปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหาแนวทางปรับเปลี่ยนพันธุ์โค โดยเอาแม่พันธุ์โคพื้นเมืองมาผสมพ่อพันธุ์โค อย่างบรามัน ชาโลเล่ แองกัส และวากิว ปรับเปลี่ยนโคลูกผสมให้มีคุณภาพดี น้ำหนักเยอะ โตไว เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งขายได้ราคาดีกว่าโคพื้นเมืองที่เลี้ยง

ดีกว่าวัวพันธุ์อื่น ถ้าเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปจะขายได้ราคา กก.ละ 80-90 บาท แต่ถ้าเป็นพันธุ์บรามันชาโลเล่ กก.ละ 100-110 บาท ส่วนวากิว 130-140 บาท เลยเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงวากิว”



แต่ถ้าลูกที่ออกมาเป็นตัวผู้จะปล่อยให้สมาชิกเลี้ยงต่อไปอีก 8-12 เดือน จนได้ น้ำหนัก 180-300 กก. สหกรณ์จะรับซื้อมาขุนต่อในราคา กก.ละ 110-130 บาท โดยสมาชิกจะได้กำไรจากการขายโคให้สหกรณ์ประมาณตัวละ 5,000-6,000 บาท

ปรากฏว่า ชาวบ้านนิยมเลี้ยงโคลูกผสมวากิวมากกว่า เพราะได้ราคา

นายเรืองศักดิ์ สีตะริ ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวขวงสว่าง จำกัด เล่าถึงความ เป็นมาของการเลี้ยงโคลูกผสมวากิวในพื้นที่...แต่ด้วยการเลี้ยงแบบชาวบ้าน เลี้ยงแบบต่างคนต่างเลี้ยง ต่างคนต่างขาย ทำให้ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าหรือนายฮ้อยชาวบ้านแย่งขายตัดราคากันแย่งจนถูกเอาเปรียบ

“เราต้องซื้อโคจากสมาชิก ขุนเองเพราะต้นทุนการขุนเลี้ยงใช้ต้นทุนสูงมาก เนื่องจากต้องใช้อาหารอัดเข้าในโคเยอะ สมาชิกผู้ไม่ไหว สหกรณ์เลยเข้ามารับการตรงที่มีศักยภาพมากกว่า ทำให้สหกรณ์มีรายได้จากส่วนต่างตรงนี้” ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวขวงสว่าง บอกถึงวิธีการขุนว่า จะใช้เวลาประมาณ 5-8 เดือน เพื่อขุนโคที่ซื้อมาจากสมาชิกให้ได้น้ำหนัก 500-600 กิโลกรัม แต่ส่วนมากแล้วจะขุนโคให้ได้น้ำหนักอยู่ที่ 390-400 กิโลกรัม ตามที่ลูกค้าต้องการ สำหรับอาหารที่ใช้ในการขุนโคขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการที่มาซื้อโค ทางลูกค้าจะเป็นผู้คัดสรรอาหาร

ปี 2558 จึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ขึ้นมาขายให้ชื่อ สหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิวขวงสว่าง จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 110 ราย โดยมีทุนดำเนินงาน 3.5 ล้านบาท



และส่งให้กับสหกรณ์เองเพื่อให้เนื้อของโคเป็นไปตามที่ผู้ประกอบการต้องการ

โดยรวมแล้วอาหารที่ใช้ขุนโคจะเป็นอาหารชั้นที่ประกอบด้วย โปรตีน ฟางข้าวหอม มะลิ หญ้าหมัก แต่จะไม่ให้โคกินหญ้าสดเพราะจะทำให้เนื้อโคมีกลิ่นสาบ

นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ยังมีรายได้จากการส่งขายโคให้สหกรณ์เครือข่ายเพื่อนำโคไปขุนต่อ ในราคาตัวละประมาณ 30,000 บาท

ปัจจุบันสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิววางสว่าง จำกัดมีโคเนื้อวากิวอยู่ 600 ตัว เป็นแม่พันธุ์ 80 ตัว มีศักยภาพในการผลิตจำหน่ายโคเนื้อลูกผสมวากิว เจนอเรชันที่ 5 เฉลี่ยเดือนละ 10-15 ตัว แม้กิจการนี้ใช้ต้นทุนและเวลาที่ค่อนข้างนานแต่ถ้าไรก็ได้มาสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของทั้งเกษตรกร ชาวบ้านและสมาชิกได้

การรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งสหกรณ์โคเนื้อสุรินทร์วากิววางสว่าง จึงช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ต.ยางสว่าง อีกด้วย.

แทมริน ใจกล้า